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รายงานการประชุมประจ าเดือน เมษายน 2557 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง 

ครั้งที่ 1/2557 
วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุม  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 
 

ผู้มาประชุม  
1 นายสุพจน์   เพริดพริ้ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ประธาน 
2 นายณรงค์พล   หมึกทอง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
3 นายโกวิทย์   สันตจิตร ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
4 นายพรชัย   เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
5 นายประยุทธ       ชุมเรียง ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
6 นายเรวัตร   จันทนะ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
7 นายชัยสันท์        หิรัญสาลี ผู้อํานวยการส่วนจัดการต้นน้ํา 

และผู้อํานวยการส่วนจัดการต้นน้ํา สาขาปัตตานี 
8 นายประทักษ์         กมลรัตน์ ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
9 นายปรีชา          มณีรักษ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
10 นางสาวโสภา   ชูชื่น ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 
11 นางสาวอัษฎาภรณ์  พันธุ     (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
12 นายพรเทพ   มหันตมรรค ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สาขาปัตตานี 
13 นายนิวัติ   เฉลิมวัย ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สาขาปัตตานี 
   
14 นายวัชรินท         นวลแก้ว ผู้อํานวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ และ 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส 
15 นายนฤเบศวร์      ชุมทอง ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ   สาขาปัตตานี 
16 นายนิรุทธ์   พุทธพงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสงขลา 
17 นายชาติชาย   จรเสมอ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําคลองเทพา 
18 นายพริษฐ์   นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําคลองนาทวี 
19 นายบํารุง   คงสมา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําคลองป่าพรุพ้อ 
20 นายชุมพล   แดงเอียด หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําคลองบางแก้ว 
21 นายพันธ์พงศ์   คงแก้ว หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําคลองอู่ตะเภาและ 

หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก     
ด้านป่าไม้ที่ 5 (สงขลา) 

22 นายประไพย์ศักดิ์   สุขย้อย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง 
23 นายวิรัตน์   ไสยะ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด 
24 นายอภิเชษฐ์        เพ็งแก้ว               หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา 
25 นายชาย    สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
26 นายสมปอง         สุคนธรัตน์.(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
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27 นายโกมล   ใจสว่าง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
28 นายวิโรจน์          ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส 
29 
30 

นายธเนศ            เสียงสุวรรณ์ 
นายนรินทร์         ตรียงค์ 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง – แหลมขาม 

31 นางเพลินจิตร์   ภวังคส์วัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย 
32 นายถวิล    แก้วผอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบ 
33 นายสุวัฒน์          จันธิวงศ์               หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ําทะเลสาบสงขลา 
34 นายสุเนตร์   การพันธ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุป่าฮาลา-บาลา 
35 นายยงยุทธ   นาควิโรจน์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา 
36 นายปทุม   พงศกรเฟื่องฟู หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 
37 
๓๘  

นายภูริชวัน   บุษบก 
นายวิลาศ           อนุจันทร์  

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ 

39 นายจักรพงศ์   นุ่นสง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง 
40 นายณรงค์ศักดิ์   พงค์ดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา 
41 นายมงคล           แดงกัน  (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า 
42 นายธรรมนูญ   สุวรรณมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง 
43 นายปรีชา   เฝือคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
44 นายปรีชา           ภารกิจโกศล  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาว 
45 นายสรรเสริญ   เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
46 นายสมชาย         ศิริอุมากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
47 นายเกษม   สุวรรณฏาพงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส 
48 นายซามูดิง   หะยีบือราเฮง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกซีโป 
49 นายจํานง   กลายเจริญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 
50 นายบํารุงรัตน์   พลอยดํา หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 
51 นายปราโมทย์   แก้วนาม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง 
52 นายสยามรัฐ   อวัยวานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี 
53 นายจเรย์   อ๋องสกุล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายะลา 
54 นายมนูญ   พลปณชัยนุรักษ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส 
55 นายศักดา   จันทร์เดิม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส 
56 นายทิพย์รัตน์       ทัยศรี หวัหน้าวนอุทยานควนเขาวัง 
57 นายกอบศักดิ์   สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง 
58 นายโสภณ   คุณมี หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา 
59 นายสุนทร   โต๊ะดํา หัวหน้าโครงการสํารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า 

ภาคใต้ จ.นราธิวาส 
60 นายมีศักดิ์   แก้วกูล หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่า       

พระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 จ.ยะลา – นราธิวาส  
                             

(แทน) 

/ ๖๑.นายสิทธิโชค... 
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61 นายสิทธิโชค   พุฒยืน หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 
62 นายโกวิทย์   หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา 
63 นายสุธรรม   เมฆทองหวาน หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 
64 นายอนันต์   ขวัญมณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส  
65 นายธราธร   แก้วพลับ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ จ.พัทลุง 
66 นายวราวุธ   พรหมอ่อน หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤกษามหาราชินี 
67 นายโกเมศ   คงประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไผ่ จ.ยะลา 
68 นายมาเณศ   บุณยานันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส 
69 นายปรีชา   มณีรักษ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ 
70  นายประยุธ   ชลสุวรรณ หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวน

ป่าควนเขาวัง 
71 นายอภิชาติ   รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
72 นายไพบูลย์   เพชรแก้ว หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส 
73 
74 
 
75 
 
76 
77  

นางสาวศินินาฏ    มานะชําน (แทน) 
นายทวีศักดิ์         วัฒนาสันติกุล 
 
นายอุเซ็ง             มะสะนิง 
 
นายธีระวุฒิ          คงสวัสดิ์ 
นายพีระวัฒน์        ดาโอ๊ะ 
 

หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ําเขานุ้ย 
หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ 
 จ.นราธิวาส 
หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางสาวพนาวัลย์   โรจนดํารงค์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
2 นางรัชนี             รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3 นางอวยพร   ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
4 นายวิรัตน์   รูปสูง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล 
6 นายดาราแม   แขวงบู นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
7 นายพรรษกร   มณียม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8 นางสาวกัลยารัตน์   รัตนจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 

1 นายสิทธิชัย        หมัดสี                       ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สาขาปัตตานี  
ติดราชการ 

2 นายสรยุทธ        ไชยเขียว              หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ  ติดราชการ 
3 นายวีรเชษฐ์       สงสมพันธุ์              หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง  ติดราชการ 
๔ นายสงกรานต์     เกตุทับทิม    หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ 6/2 (พัทลุง) ติดราชการ 

 
 

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        

               1.1  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ได้ปรับโครงสร้างมา 10 ปีแล้ว กรมต่างๆ 
ก็ได้ปรับกันหมดแล้ว กรมฯ มีนโยบายให้ร่วมพิจารณาในเรื่องท่ีสําคัญ คือ เรื่อง ปรับโครงสร้างของกรมฯ 
เนื่องจากว่าจะแยกงานบางส่วนซึ่งผู้อํานวยการส่วนต่างๆได้ไปประชุมที่ กทม.มาแล้วก็จะแยกงานบางส่วนให้กับ
ทางกรมป่าไม้อันนี้ก็น่าจะพิจารณาครบทุกส่วนแล้ว ว่าส่วนไหน พื้นที่ไหน หน่วยงานไหนที่จะต้องให้ไปอยู่ในการ
ดูแลของกรมป่าไม้เพ่ือให้กรมป่าไม้ทํางานได้ แบ่งพ้ืนที่ชัดเจนว่าพ้ืนที่ใดเป็นป่าสงวน แต่ถ้าหน่วยงานของเรา 
ทีเ่กี่ยวข้องกับสัตว์ป่าก็จะมาอยู่กับเรา ที่เน้นๆก็ คือ สวนป่าต่างๆ คือ ทางกรมป่าไม้ต้องการเอาไปทั้ง ครุภัณฑ์ 
พ้ืนที่ และบุคลากรด้วย ในช่วงนี้ทางสํานักต่าง ๆในกรมฯก็กําลังประเมินรวบรวม ถ้าผลเป็นประการใดก็จะแจ้ง
ให้พวกเราทราบอีกครั้ง ถือว่าเป็นการให้กรมป่าไม้สามารถทํางานได้ เนื่องจากกรมป่าไม้บุคลากรน้อย ก็มีข้อแม้
อยู่เรื่องหนึ่ง ถ้าเอาพ้ืนที่ เอาหน่วยไปก็ต้องเอาคนไปด้วย ก็เอาหัวหน้าหน่วยงานคนเดิมที่มีอยู่แล้วโอนย้ายไป
ด้วย แต่ของเราไม่ค่อยจะมีปัญหา อาจจะมีน้อยมากที่จะต้องไปกรมป่าไม้ ในเรื่องนี้เจ้าหน้าทีใ่นส่วนต่างๆก็ลอง
ประสานกับทางผู้อํานวยการส่วนต่างๆ ดูว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทางกรมฯ ก็เรียกประชุมตลอด เรื่องนี้ก็
เป็นเรื่องสําคัญเก่ียวกับอนาคตของเราว่าจะอยู่ในกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานฯ แต่ดูรูปแบบแล้วผมว่ารวมกรม
ง่ายกว่าเยอะ รัฐบาลใหม่อาจจะมีนโยบายอีกอย่างถ้าเปลี่ยนรัฐบาล รัฐมนตรี แต่ตอนนี้ก็ถือว่ากรมป่าไม้ไปไกล
แล้ว คําสั่งสํานักจัดการพื้นที่ก็เป็นผู้อํานวยการสํานักหมดทั้ง 13 สํานัก การจะรวมกรมมันก็ไม่ยากถ้าจะรวม  
แต่ดูแล้วช่วงนี้เป็นไปได้ยากหน่อย ก็ต้องดูรัฐบาลใหม่ รัฐมนตรีใหม่ว่าจะมีนโยบายเป็นอย่างไร  
                   1.2 เทศกาลช่วงสงกรานต์ 
                   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้หน่วยงานภาคสนามที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆ หน่วยต่างๆ  ให้มีการ
ดูแลและป้องกันจัดเวรยามดูแลนักท่องเที่ ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจะช่วยเหลือ และในช่วงหยุดยาว  
ผู้ลักลอบตัดไม้และถางป่าก็จะฉวยโอกาสขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่อ ยู่ช่วงเทศกาล กรมก็มีคําสั่ง ให้ผู้อํานวยการ ส่วน 
ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยเคร่งครัดในเรื่องการกระทําผิดว่าด้วยกฎหมาย ป่าไม้ขอให้อยู่ในพื้นท่ีเพราะ
ในช่วงหยุดยาวเป็นช่วงสําคัญ นักท่องเที่ยวจะเยอะ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง อุทยานแห่งชาติน้ําตก
ทรายขาว และหน่วยต่างๆ อุทยาน ต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวหรือราษฎรไปเ ที่ยวพักผ่อน  ขอให้จัดเจ้าหน้าที่  
ไปดูเรื่องเด็กไปว่ายน้ํา เพราะตอนนี้ถึงน้ําจะน้อยถ้าเกิดฝนตก หนักน้ําอาจจะท่ วมฉับพลัน เหมือนเมื่อ 3-4 ป ี
ที่แล้ว ที่น้ําตกสายรุ้งก็มีตัวอย่าง ฝนตกท่ีอ่ื นมาไม่ได้ตกท่ีน้ําตก สายรุ้ง  อากาศช่วงนี้มันแป รปรวนฝนจะตก
เมื่อไหร่ก็ได้นักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะอากาศร้อน ขอให้อุ ทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกชาติ ดูแล  
ในเรื่องนักท่องเที่ยวให้ดีตามคําสั่งของกรม และดูแลเรื่องความปลอดภัย เฝ้าระวังเรื่อง  ลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะ
สวนยางพารา ตอนนี้ทางสํานักแ ผนบิน เน้นทาง 3-4 จังหวัด  มากในเรื่อง  แผนบิน การตรวจสภาพป่า  
แต่ทาง 3 จังหวัด มีทหาร  ตชด .ช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าหน่วยงานไหนอยากจะได้เฮลิคอปเตอร์ของเราไป

/ สนับสนุน... 
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สนับสนุนก็ขอให้แจ้งมา ทางโทรศัพท์ก็ได้ สํานักฯจะประสานไปทางผู้ประสาน แผนบินกระทรวงให้ เพราะว่า
บางครั้งทหารบินไม่เหมื อนเรา บินผ่านเฉยๆ คือ  ตอนนี้เราเน้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาบรรทัด และอุทยาน
แห่งชาติเขาปู ่- เขาย่า เมื่อวันก่อนก็มาบินที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี  ครั้งต่อไปน่าจะเป็นปลายเดือน  

 อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เย็นนี้เรา จะมีกิจกรรมสรงน้ําพระตามประเพณีไทย และก็ตอนเย็นมี งานเลี้ยง
สังสรรค์ เพราะว่าปีใหม่ก็ไม่ได้จัด สงกรานต์ปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดวัตถุปร ะสงค์ก็อยากให้พวกเรามาเจอกัน 
รับประทานอาหาร ร่วมกัน และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธร รมที่ดี  
ของไทยในเทศกาลสงกรานต์ ถ้าไม่มีธุระท่ีจําเป็นจริงๆ  ก็อยากให้ ทุกท่านพาลูกน้องมาด้วยมา รับประทาน  
อาหารเย็นร่วมกัน ทางส่วนต่างๆ ก็รับผิดชอบในเรื่อง การทําอาหารคนละอย่างมาร่วมกัน ทางสาขาก็มาร่วมด้วย 
หน่วยงานไหนที่อยากจะเอาอะไรมาเสริมก็เชิญ ทางสํานักฯก็ได้ประชุมผู้ อํานวยการส่วนไปแล้วว่า  วันนี้เราจะจัด
งานกันตอนเย็น  

ที่ประชุม   รับทราบ 

  1.3 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 

                                            -  ไม่มี - 

  1.4 ผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้ากลุ่ม / หรือตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่ 6 แจ้ง 
ผลการปฏิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่ 6 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายเรวัตร  จันทนะ   ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

               ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ อํานวยการ สํานัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ให้ไปเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบ เรียบร้อยจังหวัดสงขลา เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่  27 มีนาคม 2557  
ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ประธานที่ประชุม  คือ นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ระหว่าง
ประชุม ประธานได้กล่าวว่า มีราษฎรโทรศัพท์  แจ้งว่า  มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ม .8 ต.เขาพระ อ .รัตภูมิ  
จ.สงขลา ซึ่งสํานักจัดการป่าไม้ที่ 13 แจ้งว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ไปตรวจสอบแล้วว่ามีจริง แต่เหลือแค่เศษไม้
บริเวณ ป่าสงวน ย้ําให้ทราบว่าจะคาบเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างหรือไม่ เรื่องนี้ผมก็ไ ด้แจ้งให้
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างตรวจสอบในวันนั้นแล้ว  

    เรื่องท่ี 2  สถานการณ์การบุกรุ กทําลายป่าซึ่ งรายงานโดย ทสจ . จ.สงขลา สรุปคดีป่ าไม้ประจําเดือน
มีนาคม มีการบุกรกุแผ้วถาง จํานวน 10 คดี ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง 86 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา คดีเกี่ยวกับไม้ 1 คด ี 
มีไม้แปรรูป 130 ชิ้น ปริมาต ร 2.89 ลูกบาศก์เมตร คดีเลื่อยยนต์ จํานวน 1 คดี มีเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง  
รวมแล้ว 12 คดี ประจําเดือน มีนาคม มีของกลางและอุปกรณ์กระทําผิด 3 รายการ มีการเปรียบเทียบว่า  
ปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกันมีคดีลดลง 5 คดี และแยกพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมอุทยาน ฯ  จํานวนทั้งสิ้น 7 คดี 
เป็นคดีบุกรุกแผ้วถางป่า 5 คดี พ้ืนที่ป่าถูกบุก รุก 33 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา คดีเกี่ยวกับไม้  จํานวน 1 คดี  

/ ไม้แปรรูป… 
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ไม้แปรรูป 137 แผ่น ปริมาตร 2.89 ลูกบาศก์เมตร และเป็นคดีเลื่อยยนต์ 1 คดี ที่ประชุมกล่าวถึงการประชุม
เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2557 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คือท่านดลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน  
ซึ่งได้สรุปว่าเป็นความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันรักษาป่าให้ตรงทุกหน่วยงาน ซึ่งได้เชิญหน่วยงาน ของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ เข้าไปร่วมประชุมด้วย เนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ทับซ้อน เพ่ือหามาตรการป้องกัน
รักษาป่า สรุปว่า มีอยู่ 3 ประเด็น  คือ การป้องกันโดยกา รสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และการปราบปราม  
ตรวจป่าไม้ให้บ่อยข้ึน และใช้เครื่องบินของป่าไม้ ของ กอ.รมน. และของตํารวจ และให้มีการตรวจสอบคดีป่าไม้
ย้อนหลัง 3 ปี และอีกประเด็ น คือ การฟื้นฟูป่า จัดทํา การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ถูกบุกล รุก มีการนําเสนอ
มาตรการเชิงรกุเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่อไป  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

  2.1 ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/ไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมฯ 

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

                    ได้รายงานที่ประชุม  ดังนี้ 

                    ค าสั่งกรมท่ี 2248/2556  ลงวันที่  29  ตุลาคม พ .ศ. 2556 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้   
จ านวน  8  ราย  ดังนี้   

1. นางสาวอาริยา เกียติศิร ิ
2. นางสาวรัชนี โชคเจริญ 
3. นางสาวลักขณา ต่างใจ 
4. นายศิริวัฒน์ สืบสาย 
5. นายเอกชัย หมวดจันทร์ 
6. นายมนัส อินชุม 
7. นายเจริญชัย โตชัยสง 
8. นายปรัช ญ์ คงทอง  

                      ค าสั่งกรมท่ี 689/2557  ลงวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2557 เลื่อนข้าราชการ  

1. นายโกวิท   หวังทวีทรัพย์   นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ เลื่อนระดับ เป็นนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ
พิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  

2. นายโชคชัย   ยิ้มเที่ยง  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ   สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 แต่ไปช่วยราชการ  
ที่สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 5 เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ  กองคุ้มครองสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 

/  คําสั่งกรมที่... 
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              ค าสั่งกรมท่ี  472/2557  ลงวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2557  เลื่อนข้าราชการ 
1. นายบัญชา  อาจยุทธ์ นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ   เลื่อนระดับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ   

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 
    ค าสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 

1. คําสั่ งกรม ที่ 114 /2557  ลงวันที่  21 มกราคม พ .ศ. 2557 ให้นายชัยสันท์ หิรัญสาลี   
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 ช่วยปฏิบัติราชการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทําหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนจัดการต้นน้ํา  และให้นายประชัน   มีบุญ  เจ้าพนักงาน
ป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  ที่ 6 ช่วยปฏิบัติราชการสํานักบริหาร
พ้ืนอนุรักษ์ที่ 15 ทําหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนจัดการต้นน้ํา 

2. คําสั่งกรมที่ 253/2557  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้นายวิโรจน์  ศิริอุมากุล เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ชํานาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  ที่ 4 ช่วยปฏิบัติราชการสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ ์ที่ 6 ทําหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดนราธิวาส 

3. คําสั่งกรมที่ 254/2557  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ใหน้ายสมชาย ศิริอุมากุล เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ชํานาญงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทําหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  
บูโด – สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 
            4.  คําสั่งกรมที่ 680/2557 ลงวันที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2557 ใหน้ายบัณฑิต  สุภาไชยกิจ เจ้าพนักงาน
ป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการต้นน้ํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทําหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง 
 

ประธาน   ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้รับการแต่งตั้งที่สูงขึ้น และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหัวหน้า
หน่วยงานต่าง ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วย 

ที่ประชมุ  รับทราบ 

นายวัชรินท  นวลแก้ว  ผู้อํานวยการส่วนประสานงานโครงการประราชดําริ 

           แจง้ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับองคมนตรีได้มาเยี่ยมในพื้นทีจ่ังหวัดนราธิวาส  ขอเชิญนายอภิชาติ  รัตนวิระกุล  
รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล  หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส 

                เนื่องด้วยวันที่ 3 เมษายน 2557   คณะรั ฐมนตรีท่านได้เดินทางมาเยี่ยมตรวจติดตามงานที่  
สวนพิกุลทองทางสํานักงาน กปร .ได้มอบหมายให้ทางป่าไม้ที่สวนพิกุลทองเตรียมต้นไม้ให้คณะรัฐมนตรีปลูก  
เนื่องในโอกาสที่ท่านมาตรวจเยี่ยม ก็ได้ดําเนินการปลูกต้นไม้ยางนา จํานวน 1 ต้น ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้  
ซ่ึงจะได้ทํารายงานเสนอมาท่ีสํานักงานต่อไป ซึ่งในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ท่านกํา ธน  สินธวานนท์ (องคมนตรี) 

/ ก็ได.้.. 
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ก็ได้มอบหมายให้นโยบายว่า ให้เราเตรียมกล้าไม้สําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนให้พอเพียง ก็ได้สั่ งการมา  
ในที่ประชุมเพ่ือทํารายงานมาเรียนให้ทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายโกวิทย์  สันตจิตร  ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

                 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

                 เรื่องท่ี 1. กรมอุทยานแห่งชาติ ฯได้มีหนังสือ ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เนื้อหาสําคัญ คือ เนื่องด้วยตามท่ีได้มีโยบายด้านการดูแลทรัพยา กร
ป่าไม้ ตามนโย บายรัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินการรื้อถอนและ
ดําเนินการเอาสิ่งก่อสร้างออกไปจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ ฯจึงสั่งให้สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 1-16 เร่งรัดการดําเนินการ ใช้มาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ .ศ.2504  
ในพ้ืนที่บุกรกุท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องดําเนินการตามมาตรา 22 ทุกแปลง ในกรณีที่ยังไม่ดําเนินการตาม มาตรา 22 
ให้ดําเนินให้การแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และในคดีที่ได้ดําเนินการจับกุมให้ดําเนินการตามกระบว นทางปกครอง 
มาตรา 22 ครบถ้วน แล้วให้ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน อนึ่ง หากพบว่า อุทยาน
แห่งชาติในสังกัดสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ มีเจตนาปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิบัติ
เรื่องดังกล่าว กรมอุทยานฯ จะพิจารณาโทษตามสมค วรแต่กรณีไป เรื่องดังกล่าวได้ทําหนังสือแจ้งสาขาปัตตานี 
และหน่วยงานในสังกัดแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

                เรื่องท่ี 2 เรื่อง  การใช้มาตรการอย่างเข้มข้น ส่วนอุทยาน แห่งชาติ ในฐานะเลขาคณะทํางาน  
ในเรื่อง  ของมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มข้นตามที่เราได้มีการติดตามมาตรการอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2554 พอปี 2557 ก็ได้มีการชะลอไปเนื่องจากว่า เลขาหารือไปที่กรมฯ ขอยกเลิกเรื่องของการใช้
มาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น แต่กรมฯก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่ากรมอุทยานฯพิจารณาแล้ว เนื่องจาก
สถานการณ์การบุกลุกทําลายทรัพยากรในเขตอนุรักษ์ในขณะนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ  
ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ  และโทรทัศน์ จึงยังไม่ควรยกเลิก คณะกรรมการติดตามดังกล่าวในเวลานี้และขอให้
ดําเนินการตามมาตรการเข้มข้นต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานจึงขอแจ้งให้ เขตรักษาพันธุ์  
สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติทราบ สําหรับการติดตาม กรรมการจะติดตามเพียงครั้งเดียวประมาณเดือน 
กรกฎาคม – สิงหาคม จึงแจ้งให้ทราบไว้ก่อนแต่ถ้าจะติดตามเม่ือใดจะแจ้งให้ทราบอีกที 

ประธาน  ในเรื่อง มาตรา 22 ผมเห็นหนังสือฉบับนี้ว่าจะคุย ผอ.  ส่วนทั้ง ส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์
สัตว์ป่า เรามีพ้ืนที่รอรื้อถอนเยอะแยะ แต่กรมฯไม่ส่งเงินในการรื้อถอนมาให้ ผมว่าตอบหนังสือ ฉบับนี้สักหน่อย  
ว่าจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนเท่าใด  ผมคิดตั้งแต่เห็นหนังสือแล้วว่าจะทําเรื่องนี้เสนอ กรมไปว่าเราเร่ งรัดจะรื้อถอน
แต่เราไม่มีเงิน ช่วยสนับสนุน ให้ ส่วน อุทยาน ฯรับผิดชอบ ไปก็แล้วกัน เอาข้อมูลมาจาก ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า  

/ ว่ามีกี่แปลง

... 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fweb.krisdika.go.th%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25A203%2F%25A203-20-2540-001.pdf&ei=CNVdU7etDoH98QX37YCgAw&usg=AFQjCNGmFes1Wdv7wzV2RvwQFM3TYTO-wA&bvm=bv.65397613,d.dGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fweb.krisdika.go.th%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25A203%2F%25A203-20-2540-001.pdf&ei=CNVdU7etDoH98QX37YCgAw&usg=AFQjCNGmFes1Wdv7wzV2RvwQFM3TYTO-wA&bvm=bv.65397613,d.dGc
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ว่ามีก่ีแปลงที่ ส่วนอนุรักษ์และ ป้องกันทรัพยากร รวบรวมอ ยู่ เอาส่วนที่เราจําเป็นต้องรื้อถอน ทาง เขตห้ามล่า  
สัตว์ป่า เขาเหรงก็เยอะ ให้เราเร่งรัดแต่ไม่ให้เงินมา เรื่องรื้อถอนเงินอุดหนุนเงินงบประม าณ เราสามารถเอา  
ตรงนี้มาใช้ได้ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะค่าใช้สอย อ้างหนังสือ ฉบับนี้หลังสงกรานต์ค่อยทํา เอาข้ อมูลจาก
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 

นายโกวิทย์  สันตจิตร  ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  

               เรื่อง มาตรา 22 , 25  ขณะนี้ข้อมูลอยู่ท่ีส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 

                 สําหรับในส่วนของ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  2 เรื่อง  
ที่จะเรียนประชาสัมพันธ์และติดตามจากหน่วยงานภาคสนาม ที่ได้มีหนังสือแจ้งไป ในขณะนี้ทางกรมได้มีนโยบาย
ที่จะเอาโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเสริมในพ้ืนที่ที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ การครอบครอง ก็ได้มี
หนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557  ให้ทางหน่วยงานได้สํารวจความพร้อม 
เป็นโครงการเชิงบวกท่ีจะเข้ามาเสริ มให้กับหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้น  ก็ขอให้ทางหน่วยงานได้กรุณาเร่งรัด  
และรายงานให้ทราบด้วย อีกเรื่องก็  คือ ในเรื่องของกา รสํารวจพื้นที่ตกค้างในโครงการพิสู จน์สิทธิ์ ซึ่งก็ได้มี
หนังสือแจ้งไปแล้วเช่นกัน ขณะนี้ทางกรมก็ได้มีแนวทางเร่งรัดและก็ขอความกรุณาทางหน่วยงานได้
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้ทราบด้วยว่าโครงการที่จะรับแจ้งพ้ืนที่ตกค้างทางกรมฯได้มีมติให้ขยายไปอีก  1 ปี  
ซึ่งจะสิ้นสุดในประมาณวันที่ 16 สิงหาคม 2557 และหลังจากนั้นก็จะไม่มีการรับแจ้งอีกต่อไป ในขณะนี้ที่ให้
ทางหน่วยงานเข้าไปสํารวจโดยส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรั กษ์ได้ทําการจัดทําข้อมูลและก็มอบไปแล้ว 
ประมาณ 3 -4 หน่วยงาน ก็ยังมีตกค้างอยู่อีกประมาณ 5 หน่วยงาน ก็ขอความกรุณาเร่งรัดด้วย ขอความกรุณาด้วย  
เช่น  อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง  อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่าง อุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาว และเขตรักษา 
พันธุส์ัตว์ป่าโตนงาช้าง  เป็นต้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธาน   ไฟป่ามีอะไรบ้าง เพราะช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง หัวหน้าหน่วยไฟป่าก็ได้ประชุมกันแล้ว ก็ขอให้ดูเรื่องของไฟด้วย
เพราะว่าปีนี้แล้งมาก ป่าควนเคร็งก็ระวังด้วย ตอนนี้ป่าพรุน้ําลดเยอะหรือไม ่ทางไฟป่านราธิวาสเป็นอย่างไรบ้าง 

นายเกษม  สุวรรณฎาพงศ์  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส 

                  สถานการณ์ไฟป่านราธิวาสก็ปกติ ถ้าไฟไหม้ก็พ้ืนที่ของนิคมบาเจาะ พ้ืนที่ของสมาชิกซ่ึงตอนนี้ 
ก็ยังไหม้อยู่ ทางสถานีเราก็ได้เข้าไปช่วย แต่ได้รับการขัดขวางจากราษฎร  

ประธาน   มันจะเข้าไปถึงพรุโต๊ะแดงเพราะมันเป็นรอยต่อ 

/ นายเกษม... 
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นายเกษม  สุวรรณฏาพงศ์       ตอนนี้ก็อยู่ห่างกันพอสมควรถ้าจะมีก็ปัญหาหมอกควัน 

ประธาน      ทางมาเลเซียยังมีหมอกควันอีกหรือไม ่ 

นายเกษม  สุวรรณฎาพงศ์     ไม่มี 

ประธาน     พ้ืนที่ทางนิคมแผ้วถางปลูกยางกันใชห่รือไม ่ก็อยากให้หัวหน้าหน่วยไปประชาสัมพันธ์กับทางผู้ใหญ่บ้าน 
พยายามให้ลดการเผาลงแต่ก็พูดยากจริงๆ เขาก็บอกว่าจําเป็นต้องจุด แต่ถ้าเราสามารถทําความเข้าใจในเรื่องดิน   
ว่ามีผลกระทบต่อดินยังไงบ้าง พวกแมลงจุลิ นทรีต่างๆ ตายหมด ธาตุอาหารในดินลดลงถ้าใช้ วิธีเผา ถ้าจะทําให้
ดินรว่นซุย การแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆก็ตายหมดดินแน่ ถ้าเราไม่เผาพวกสัตว์ต่างๆ จุลินทรีก็เจริญเติบโต มีผลดี กับ
ต้นไม้ถ้าเผาเมื่อไหร่ก็หมดบางทถี้าเขาคํานึงถึงข้อนี้ ถั่วฝรั่งก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากมาย  เอาเอกสารไปแจก ดินมีผลดียังไงถ้า
ไม่จุด ความจริง เกษตรก็ไปอบรมกันเยอะแล้ว แต่ ยังอยากจะเผากันเพื่อจะเอาสะดวก ถ้าเผากันเยอะๆ  สุขภาพ
ไม่ดีแน่ แต่เราดีอย่างไม่เหมือนทางภาคเหนือ อีสานหนักมาก เพร าะไฟไหม้ทางฝั่งพม่า ฝั่งลาวเยอะ รอยต่อ
ระหว่างประเทศ ของเราน้อยเพราะทางมาเลเซียป่าของเขาก็เป็นป่าฝนเหมือนกัน ก็ฝากดูป่าพรุโต๊ะแดงด้วยเรื่อง
ไฟ 

นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

                 สําหรับสถานการณ์ป่าพรุควนเคร็ งในเขต ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อยในขณะนี้ก็  คือ มีน้ําเหนือ  
ผิวดินประมาณ 1 ซ.ม. บางส่วนก็ลดต่ํากว่าผิ วดินแล้ว ก็เป็นสถานการณ์ที่ กองอํานวยการควบคุมและดับไฟ ป่า
ป่าพรุควนเคร็ งก็วิตกอยู่ ก็ได้สนธิกําลัง เจ้าหน้าที่ในการดําเนินการ ตระเวนอยู่ในขณะนี้แต่ก็ในส่วนเขต ห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อยเราก็ได้ดําเนินคดีไป 1 คดี คดีเผาป่าในขณะนี้ อยู่ที่ สภ .อ. ชะอวด 1 คดี แต่ก็มีปัญหาว่าทาง 
สภ.อ.ชะอวด ขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะ
นี้มาโดยตลอด แต่เราก็ได้ติดต่ออยู่กับทางกองคดีอยู่ตลอด และขณะนี้กองอํานวยการควบคุมและดับไฟป่าป่าพรุ
ควนเคร็งก็มีความต้องการอยากให้ทางสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 จัดตั้งกองอํานวยการควบคุมและดับไฟป่า
ป่าพรุทะเลน้อยโ ดยเร็ว เพื่อที่จะมาประสานกับ กองอํานวยการควบคุมและดับไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ งในส่วนที่มี
พ้ืนที่รับผิดชอบติดต่อกัน ในขณะนี้ไม่ทราบว่าทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ดําเนินการอยู่หรือเปล่า  
และก็อยากจะให้เร่งในการออกคําสั่ง ขอบคุณครับ 

นายเรวัตร  จันทนะ    ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

              เรื่อง  ก่อตั้งกองอํานวยการ ทางส่วน ฯ ก็ได้ขอความร่วมมือไปทางส่วน อนุรักษ์ สัตว์ป่า เนื่องจาก 
มีหน่วยงานที่ล้อมรอบก็ขอกําลังเจ้าหน้าที่อยู่และกําลังออ กคําสั่งให้เตรียมความพร้อมตามท่ี หัวหน้าเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลน้อยได้เสนอ 

/ ประธาน... 
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ประธาน     ปีที่แล้วเราก็ตั้ง เราตั้งทุกปี แ ต่เงินงบประมาณเ ขาให้เฉพาะทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเพิ่ม
ทางด้านโน้น แต่จริงๆพ้ืนที่รับผิดชอบของเราประมาณ 70 – 80% แล้วปลายเดือนทางสํานักแผนบินก็จะมาบิน
ให้ที่ป่าพรุควนเครง็ให้ใช้ฐานบินของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

             ได้ประสาน ทางสํานักแผน บินได้ติดต่อมาแล้วว่าจะขอใช้ฐานบินของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย  
ในการจอด ในช่วงวันที่ 16 – 20 เมษายน 2557 น่าจะมาบินร่วมกับเรา 1 เที่ยวบินด้วย 

นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล  หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส  

               ขออนุญาตเรียนท่าน ผอ .สํานัก และ ผอ .ส่วนทุกท่าน ตลอดจนถึงพ่ีน้องที่ร่วมงาน ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน อยากจะเรียนเล่าสู่กันฟังว่ าปัจจุบันที่พรุโต๊ะแดงเป็นประจํา ทุกปี ที่พรุโต๊ะแดงเราจะมีบทเรียน  
ที่บอบช้ํามาพอสมควร บทเรียนนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป เราควรหยิบออกมาแล้วเอามาทําว่า ในเวลา  
ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าก่อนถึงเวลา ที่เกิดข้ึนมาแล้วมันดีอย่างไร อย่างน้ อยเราได้เป็นจําเลยทางสังคม สิ่งหนึ่ง  
ที่เห็นก็ คือ ทางจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่า ฯให้ความสนใจและลงมาเล่นเองโดยทั้งหมด 
และก็ตอบท่านผอ .สํานักว่าแผนบินที่พรุโต๊ะแดงซึ่ง ถ้ามีการดูแลพื้นที่ แผนบินต้องเป็นเขตรักษาพันธุ์ฯแต่ทาง
ศูนย์วิจัยที่เป็น เจ้าภาพในการจัดประชุมเรื่องการจัดการไฟป่าเป็นประจําทุกปี มา 10 ปีแล้ว ซึ่งไม่ได้มีหัวหน้า
โดยตรงแต่อาศัยในการที่รู้จัก และความสนิทสนมกับคนในพื้นท่ีก็เอาพ่ีๆ  น้อง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับมา
ร่วมกัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ อําเภอ และส่งไปถึงกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน และปีนี้การป ระชุมของเราได้พบว่า
ระดับน้ําในปีนี้แล้งมากประกอบต้นทุนน้ําก็ไม่มี ซ่ึงเราได้ศึกษาแล้วพบว่า อัตราการระเหยของน้ําในพรุจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชและการใช้น้ําต่างๆ  มันหายไปวันละเซ็นหากเราไม่มีน้ํา มาเติมก็จบ เพราะน้ํา
ต้นทุนในโ ลกขณะนี้ไ ม่เป็นความลับแล้ว ทางชลประทานเ ขาได้ดึงน้ําจากมาเลเซียเข้ามาที่เรา จนหมดแล้ ว
มาเลเซียก้นแห้งเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่พรุก็มีความแฉะอยู่และค่าดัชนีไฟป่าก็ยังเป็นศูนย์อยู่ แต่หลังจากนี้
ถ้ามาตรการไฟป่าที่ไปดูที่ประตูน้ําไม่ถูกลักลอบเปิด เราก็ได้ประสานงานกับทาง  อบต.และชุมชนต่างๆ  ก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ระดับน้ําก็ยังทรงตัวอยู่ ก็เรียนท่าน ผอ. สํานักและผอ.ส่วนทุกส่วนทราบครับว่า  เมื่อสัก 
2 อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ ดูทีวี  แล้วผมเห็นพระเทพ ฯ  ท่านรับสั่งตรัสเกี่ยวกับ  เรื่อง ป่าท่านเป็นห่วงเก่ียวกับเรื่อง
พรุชั้นใน  เพราะว่าท่านมีทีมงานไปศึกษาเก่ียวกับเรื่องของดินอินทรีย์  ท่านเกรงว่าคนจะไปเอาดินออกมา  แล้ว
เอาไปใช้หรือลักษณะเป็นวงป่าชั้นใน   ผมก็เลยมีแนวคิดซึ่งคิดมาหลายปีแล้ว  และก็คิดว่าตอนนี้กําลังจะทําเป็น
รูปเล่ม  แล้วก็เอาไปรีวิวเอกสารอยู่ว่าจะทํายังไงให้พ้ืนที่พรุ  เพราะว่าพื้นท่ีพรุมันไม่ได้ลุ่มต่ําอย่างเดียว บางที่ก็มี
เลนซึง่น้ําอาจจะไปไม่ถึง  ซึ่งผมกําลังรวบรวมภาพอยู่และก็ลองทําดู  จะขอเงิน กปร .มาทํา  ผมใช้ชื่อว่าโครงการ
สํารวจศึกษาทดลองการจัดการรักษาระดับน้ําในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุโต๊ะแดงอย่า ง
ยั่งยืน  คือ เรื่องนี้ได้ขายไอเดียไปที่พิกุลทอง  เขาก็สนใจว่า  จากการที่เราสํารวจขุดร่องน้ําพูดง่ายๆ คือ  เราควร
มีการศึกษาตามไปด้วย เช่น รักษาระดับน้ํา  ความชุ่มชื้น  ปลาบางตัวที่มันเคยหายไป ที่มันอยู่ใ นระดับน้ําลึกๆ 
ปลามันก็จะเข้ามา โดยภาพรวมย่อๆว่า ขณะนี้เรามีแผนเชิงรุกท่ีต้องทราบ  ถวายรายงานเป็นเรื่องของแผนที่ เรา

/ จะท ากัน... 
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จะทํากันในอนาคต ให้พระองค์ท่านให้รับทราบ  ในส่วนของปีนี้วิกฤตของไฟป่าก็เป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าปีหน้าเรา
จะทํายังไงก็ยังมีการประสานงานทางพ่ีวิโรจน์ฯ ว่าฝายที่เราควรจะขออย่างน้อยต้อง 2-3 ร้อยตัว  เพราะเร ามีตั้ง 
4 อําเภอที่เราต้องดูแล  แต่แผนของเรายังไม่มีเลย ซึ่งพรุโต๊ะแดงเราก็ไม่เคยทําเรื่องแผน สร้างฝายก็คาดว่าส่วน
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ควรทํา ต้นน้ําพื้นที่ราบเทลงมาจากสุไหงปาดีไปตากใบ  เพราะฉะนั้น  จะเก็บน้ํายังไง
ให้อยู่เป็นเรื่องสําคัญ  เพราะตอนนี้หน่วยงานให้ความสนใจ 

ประธาน  เป็นโครงการใหญ่แล้วก็ทําปลีกย่อยไป 

 

นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล  หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง  จ.นราธิวาส 

               อาจจะเป็นแผน 3 ปีหรือ 5 ปี และก็เอามาบูรณาการกัน และทางพิกุลทองก็เห็นด้วยว่า  หลังจากท่ี
เราทําไปแล้วประมงก็น่าจะเข้ามาเก่ียวข้องมาเก็บพันธุ์ปลาต่างๆ ในรูปแบบของคณะทํางานร่วม ก็รายงาน 
ให้ ผอ. สํานักทราบ 

ประธาน   ทําไมชาวบ้านต้องไปแอบเปิดน้ํา 

นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล   หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส  

               เพราะหลังจากเปิดประตูน้ําทรัพยากรมหาศาลในเรื่องของ  กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นกระสอบเลยและ
ส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่ก็ตื่นตัวแล้ว แต่ส่วนหนึ่งที่ออกมาคือคนนอกพ้ืนที่หลายท่าน  อาจจะกระเทือนพี่น้องท่าน  
ไปจากพัทลุงและนครไปถึงในป่านั้นครับ เอารถ 6 ล้อไปเลย และจับเสร็จและก็กลับบ้าน และหนําซ้ําพอเสร็จแล้ว 
เขาก็กินนอนในพรุ เพราะเป็นคนมาจากนอกพ้ืนที่ก็จุดไฟก่อไฟ ไฟก็ลาม 

ประธาน    มีข้อแนะนําเรื่องหนึ่งสําหรับป่าพรุ พรุโต๊ะแดงหรือป่าต่างๆ ที่มีทางเดินของการศึกษาธรรมชาติ   
ผมดูแล้วเห็นงบ กปร.มาเป็นไปได้ม้ัยที่เราจะขอว่าเป็นปูน ผมดูแล้วไม่ก่ีปีก็ผุและการจะซื้อไม้ยากมาก ไม้เนื้อแข็ง
มาเลเซียไม่มีแล้ว ตะเคียน ชันตะแมวมันก็ไม่มี แพงมาก ไม่สามารถจะซื้อได้ ถ้าเป็นไปได้ถ้างบ กปร.ต่อไป 
คือต้องคุยกับทาง กปร.ก่อนว่าขอเป็นปูนที่มันกลมกลืนธรรมชาติ ไปดูแถวทะเลน้อย แถวยะหริ่งที่ทําที่ต่างๆ เขา
เปลี่ยนเป็นปูนกันหมดแล้วและก็ทําเป็นลายไม้ ถ้าเราขืนทําเป็นไม้อย่างนี้   ประการที่ 1. ลําบากเราในการจัดซื้อ 
จดัจ้างไม่รู้จะเอาไม้มาจากไหน  ไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวจะมีปัญหาแข็งแบบไหนอีกและก็สิ้นเปลืองงบนี้เป็นงบของ กปร .
งบของพระองค์ท่านเราก็ต้องเสนอแนะข้อที่ดีว่าทําปูนครั้งเดียวอยู่ได้นาน ประการที่ 2 ถ้าใช้ไม้ประมาณ 2 ปีก็ผุ
แล้วตากแดดตากฝน และไม้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หาง่ายๆ ถ้าเป็นไปได้ควรจะเสนอเรื่องนี้ไป ส่วนที่เป็นไม้อยู่ก็ไม่เป็นไร 
แต่ถ้าจะซ่อมแซมหรือเพ่ิมเติมขอให้เขียนงบในเรื่องทางเดินกับสะพานที่เป็นปูนโดยเฉพาะป่าพรุ ป่าเลน  

 

 

/ นายมาเณศ... 
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นายมาเณศ  บุณยานันต์    หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส 

                    ขออนุญาตตอบ ผอ.สํานักว่าจริงๆ ในระยะหลัง กปร. เขาส่งมาให้เป็นปูนเพราะต้นทุนจะถูก
กว่าเยอะ จะนําเรียนว่าในพรุแค่เดินเข้าไปก็ลําบากอยู่แล้ว  แต่ปูนเราไม่รู้ความลึกของเสาว่าเราต้องไปหล่อลึก
ขนาดไหน กระบวนการเสร็จสับแล้วมันไม่สามารถทําในพ้ืนที่พรุชั้นในได้และโครงการที่ขอ ขอมาตั้งแต่ปี 33 เรา
คิดว่า 3 ปีเสร็จ เขาก็ให้มาปีหนึ่งก็หยุดไป 2 ปี  จนมูลค่าอย่างที่ ผอ.ท่านพูดไม้หลุมพอจากเดิมหลักราคา 100 
บาท  ปัจจุบันนี้ขึ้น 300 กว่าบาท  ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ  สามารถซื้อได้ยากมาก ต้องต่อรองต้องเอาไม้มา   
ไม้ 3 เมตรบ้าง 2 เมตรบ้าง  เมตร 50 บ้าง  เศษไม้ก็ไม่เหลือ  ตอนนี้มันเป็นทองคําแล้ว  ไม้หลุมพอหายากมาก 
ไม่มีแล้วปัญหาเยอะมาก  คือคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะขอไม้มาทํา  หลังจากท่ีเขาให้คําแนะนําว่า  
จาก 1,200 เมตร ให้ปรับให้สั้นลงก็เหลือประมาณ 1,000 กว่าเมตร  เราก็ทําตามคําแนะนํา  ที่เหลือ 
ก็เป็นปูน  ถ้าเป็นหน่วยงาน สะพานที่การขนส่งง่ายและโครงสร้างที่ไม่ใช่พรุอยู่ริมถนนเหมาะกับการทํา 
สะพานปูน  เช่น  ของพิกุลทองที่ท่าน ผอ.วัชรินทฯ ท่านดูแลอยู่  จากเดิมก็ทําจากไม้และก็เปลี่ยนเป็นปูน 
โดยผมเป็นคนเริ่มต้นเอง  แต่ว่ามันเหมาะกับการอยู่ใกล้ๆ กวนปูนตรงไหนอย่างในพรุไม่รู้จะตั้งถาดกวนปูน
ตรงไหน  จะเอาไม้ข้ึนไปประกอบมันก็ต้องเข้าเครื่องผูกเหล็ก สรุปแล้วงานในพรุไม่เคยมีใครทําเรื่องของปูน  
เพราะมันเป็นเรื่องยากต้องเขียนแบบแปลนใหม่  ไม่ทันในปีงบประมาณที่จะขออย่างเร่งรีบ  

ประธาน   จริงๆให้วิศวกรฐานรากเข้ามาทดสอบได้  แล้วไม้ที่มันผุๆพังๆ  ถ้าปูนยังไม่มาก็จําเป็นต้องซ่อม ให้ขอ
คําแนะนําจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯว่าไม้คดีของกลางทีจ่บแล้วที่เป็นของหลวงซึ่งท่ีอยู่ที่เขาบรรทัด เขาปู่เขาย่า  
เราขอไมต้ัวนี้มาใช้ประโยชน์นอกเขตอุทยานได้มั้ย  ไม่ใช่เฉพาะในหน่วยงานแต่ใช้แบบว่าเอามาซ่อมหน่วยงาน
ภาคสนามอ่ืนๆ เช่น  ทางเดินศึกษาธรรมชาติได้ม้ัย 

นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย   

                  ในเขต ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อย  ก็เคยใช้ไม้ของกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด   
ซึ่งขณะนั้นเราก็ได้ใช้ในการซ่อมแซมสะพานไม้  กรมก็อนุมัติให้ใช้ได้ก็สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางเดียวกันได ้

ประธาน    เป็นเฉพาะหน่วยงานนั้นขอ  ภายในสํานักได้หมดขอให้หน่วยงานต่างๆ ทางสถานีวิจัยของทางสัตว์ป่า   
ศูนย์ศึกษาต่างๆ  มีสะ พานเดินในส่วนที่เป็นไม้จะเอาไปซ่ อม  แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปูนเหมือนของ ผอ .วัชรินทฯ  
ได้ก็ดี  แล้วไม้จะจัดซื้อจัดจ้างยังไง  ทาง ผอ .โสภา  ซื้อหรือว่ายังไง  ทําเป็นจัดซื้อจัดจ้างเลยใช่มั้ย  เราไม่ได้ไป  
ซื้อเอง  ถ้าเป็นไม้ชนิดไหนก็ต้องชนิดนั้น  ถ้าเขามาตรวจสอบแล้วจะยุ่ง  ส่วนต่างๆมีไรอีกมั้ย  ผอ .โสภา   
รวมสรุป   เรื่อง  จัดซื้อจัดจ้าง  สิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ต่างๆ เราซื้อหมดแล้วเหลือแต่สิ่งก่อสร้างเป็นยังไง  
แต่ละหน่วยไปถึงไหนเบิกจ่ายแล้วจะให้หัวหน้าหน่วยเขาเร่งรัดผู้รับจ้างยังไง  ทําอะไรยังไง   

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานายการ 

                   รายการของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ได้ดําเนินการจัดซื้อครบทุกรายการซึ่ง รายการสุดท้ายก็
จะเป็นเรือ 4 ลํา  จะส่งของวันที่ 28 เมษายน 2557  สําหรับสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557  ได ้

/ ด าเนินการ... 
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ดําเนินการไปแล้ว เหลืออยู่ เป็นเรื่องของการทํากรงคอกสัตว์  การก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์  และคลีนิคสัตว์ ซ่ึง
ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินการอยู่ในระหว่างรอผล การกําหนดราคากลาง ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
งบประมาณ 2556  ซึ่งได้กันไว้เบิกเหลื่อมปี  คือการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ของอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
7 หน่วย  ซึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง   เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เบิกจ่ายไป
แล้ว 1 งวด  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบรรทัด  เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวดอุทยานแห่งชาติเขาปู-่เขาย่าเบิกจ่ายหมดแล้ว  
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็จะเป็นของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ซึ่งได้ประสานผู้รับ จ้างแจ้งว่า  จะส่งงานมาก่อนช่วง
สงกรานต์  แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งมา  แต่งานก็ทําไปเป็นปกติคงจะไม่มีปัญหาเรื่องของข้อสัญญา 

ประธาน   ผู้รับผิดชอบโครงการก็หัวหน้าหน่วยต่างๆ  ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และกรรมการ
การตรวจการจ้างด้วย เร่งรัดผู้รับเหมาหน่อย  เพราะว่างบปี 255๖ ปีที่แล้ว และบางท่ีเบิกงวดเดียวเองของเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทําไมมันเบิกช้า 

นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

                ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตอนนีเ้ทฐานรากเสร็จแล้วและก็หล่อคานบนเสร็จแล้ว เหตุที่เกิดความ
ล่าช้าเพราะเกิดน้ําท่วม  ปัจจุบันก็เร่งรัดการดําเนินการอยู่ 

ประธาน    ขณะนี้น้ําแห้งแล้ว  ก็เร่งรัดเบิกจ่าย อย่าให้ค้างเรื่องสิ่งก่อสร้าง  เ ขาให้เงินมาแล้วก็รีบดําเ นินการให้
เสร็จ  คณะกรรมการถ้าเ ขามีหนังสือไปให้ร่วมตรวจรับก็ขอให้นัดอย่างรวดเร็ว  ภายในวัน สองวันได้ยิ่งดี  
เพราะว่าผู้รับเหมาเขาต้องเอาเงินไปหมุนกัน  เขามาช่วยเราทํางานแล้วเราก็ ต้องช่วยบริการในด้านนี้  ให้เ ขาเอา
งานเป็นหลักก็ช่ว ยเร่งรัดช่วยอํานวยความสะดวกให้เ ขา  เพราะหายากมากผู้รับเหมาก็มีแต่พรรคพวกช่วยๆ  กัน
ทั้งนั้น  ผมดูแล้วผู้รับเหมาไม่ได้กําไร  มาทํางานให้เรากว่าจะขนหิน ปูน ทราย เข้าไปมันก็ไม่คุ้ม  ผมถามบางท่าน  
ที่มารับ  เพราะอยากจะได้มีชื่อว่างานหลวง  เ ขาไม่ได้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่อะไรเป็ นแบบชาวบ้านเป็น อบต .   
เขามาช่วยทําในพ้ืนที่  ยังไงก็อยากให้อํานวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้กับเขาด้วย  ก็การจัดซื้อจัดจ้างก็หมดปั ญหา  
เรือดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นางสาวโสภา  ชูชื่น     ผู้ขายนัดส่งของวันที่ 28 เมษายน 2557 จํานวน 4 ลํา 

ประธาน     หัวหน้าหน่วยที่มีเรือเตรียมมาดูเรือได้ 4  ลํา  ของที่ไหนบ้าง 

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม  จํานวน 1 ลํา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง 
จํานวน 1 ลํา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จํานวน 1 ลํา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลสาบสงขลา  จํานวน 1 ลํา รวม
ทั้งหมด 4 ลํา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/ ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

                  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้นําร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2556  ลงในเว็บไซต์สํานัก ฯ ที่  http://paro6.dnp.go.th/ หัวข้อรายงานการประชุม  ตามหนังสือสํานักฯ  
ที่ ทส 0916 .2/1060 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  เพ่ือ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมประชุม  
ได้ตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไขก็ให้แจ้งทางส่วนอํานวยการภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2556 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งที่แล้ว 

นางสาวโสภา  ชูชื่น      ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

                 เรื่อง   การขออนุมัติไปราชการของพนักงานจ้างเอกชน (TOR) ผู้อํานวยการสํานักฯได้สั่งให้  
ส่วนอํานวยการหารือไปกรมฯ ทางกรม ฯ ได้ตอบกลับมา  ซ่ึงได้ทําหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว TOR เป็นไป  
ตามเงื่อนไขที่เราได้ทํา TOR ไว้แล้ว จะไปราชการก็ได้แต่ต้องมีเง่ือนไขไว้  ซ่ึงการไปไม่ต้องขออนุมัติ  
เพราะว่ากรมฯ ไม่ได้มอบอํานาจก็เป็นไปตามข้อตกลง 

ประธาน    TOR ไม่ต้องขออนุมัติ แต่ถ้าออกนอกพ้ืนที่ไปทํางานที่อ่ืนต้องทําตามเงื่อนไข TOR  

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

               ในกรอบของ TOR ก็มีไว้แล้ว เช่น พนักงานขับรถ ยนต์ ต้องมีหน้าที่ขับรถดูแลบํารุงรักษารถยนต์อยู่
แล้วจะไปไหนเราจะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้ซึ่งได้ระบุไว้ใน TOR แล้ว 

ประธาน   อีกเรื่องให้ติดตาม  คือ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า TOR และบุคคลภายนอกมีปัญหาอะไรบ้าง ที่ผ่านมา
เห็นรับเช็คต้นเดือนตลอด ไม่เกินวันที่ 7-8 ใครมีที่ติดขัดอะไรบ้าง 

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

                 เรื่อง  การส่งช้า ไม่มี แต่มี เรื่องท่ีสํานักจัดจ้างโดย วิธี พิเศษ  ซึ่งกระบวนการหนังสือต้องใช้เวลา  
ในการเสนอแฟ้มตามข้ันตอน แต่เดีย๋วนี้เจ้าหน้าที่ของส่วนได้มาเดินถือแฟ้มเสนอแฟ้มเองก็เร็วขึ้น 

ประธาน    ขอบคุณหน่วยงานภาคสนามที่เข้ามาช่วยในการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพราะกรมฯและกระทรวงก็ให้
ความสําคัญในเรื่อง ของการเบิกจ่ายให้ลูกน้องและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามมาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมี 

/ การร้องเรียน... 
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การร้องเรียนมาก เราก็ดําเนินการให้เต็มท่ี มันอยู่ที่ว่าส่งเร็วเท่าไหร่ ขอให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เรื่องค่าใช้
สอยด้วยถ้าอยากได้เร็วๆ กลางเดือนก็ควรรวบรวมบิลซื้อของต่างๆ อย่ารวบรวมมาทีเดียวถ้าทยอยส่งได้ให้ทยอยส่ง  

นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

                     ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของ ใบสําคัญที่เป็นใบส่งของอาจเบิกจ่าย ช้า เพราะต้องทําจ่ายตรง
ให้ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นร้า นใหม่ ไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย ฝ่ายพัสดุต้องดําเนินการเรื่องข้อมูลหลัก ผู้ขายให้ ผอ .สํานัก
ลงนาม และนําไปให้คลังจังหวัดอนุมัติก่อน ฝ่ายการเงินจึงจะทํา ขบ.เบิกจ่ายได้ ก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องใบ
ส่งของที่จ่ายให้ร้านเกิน 5,000 บาท 

ประธาน    ถ้าเราไปซื้อของที่ร้ านไม่เคยซื้อ ต้องมาทําข้อมูลหลัก ผู้ขายใหม่จะช้า ต้องทําหนังสือไปให้คลังอนุมัติ 
ถ้าเราไม่จําเป็นก็ให้ไปซื้อร้านเดิมดีกว่า 

ที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 

นายณรงค์พล  หมึกทอง  ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 

          แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

               เรื่องที่ 1  สรุปแผนใช้จ่ายเงินประจําปี 2557 สิ้นไตรมาศ 2 ได้กําหนดไว้ ที่ 46% การเบิกจ่าย  
อยู่ที่ 48.19% สําหรับเงินลงทุนที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน่าจะเรียบร้อย ซึ่งส่งใบสําคัญเบิกจ่าย
มาให้กับผู้รับจ้าง งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เป็นการสร้างห้องน้ําของอุทยาน แห่งชาติบางลาง ที่น่าเป็นห่วงเรื่ อง 
นี้คือ  งบของส่วนฟื้นฟู ฯ ซึ่งถ้ายอดตรงนั้น รัฐ บาลปรับแผนมาคงต้องเร่งดําเนินการไปตามแผน จึงนําเรียน  
ท่านผอ.สํานักทราบไว้  

                 เรื่องท่ี 2.  สืบเนื่องมาจากเรื่องของไฟป่าที่อยากนําเรียนก็คือ เรื่อง  ของข่าวหนังสือพิมพ์ออกไป 
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสํานักบริหาร บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทั้งหมด อย่ามอง ว่าเป็นของสาขา  
เพียงอย่างเดียว เรื่องนี้เกิดข้ึนเมื่อต้นเดือนมีนาคม การประชาสัมพันธ์การทํางานร่วมในเชิงบูรณาการกับทาง
จังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นการร่วมมือในขั้นที่ยอดเยี่ยม อําเภอสุ ไหงปาดี ซักซ้อมแผนการดับไฟป่า ไปจุดไฟ  
ข้างทาง รถดับเพลิงพร้อม แต่งเครื่องแต่งกา ยเรียบร้อย จุดปั๊ปดับ ข่าวหนังสือพิมพ์ลงไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง  
ผมอยากให้ทุกคนช่วยดูด้วยเพราะมันเป็นเรื่องเสียหายขึ้นกับองค์กร  ผมโทรไปหาหัวหน้าอุดม ฯ บอกว่าแย่แล้ว 
เราไปซ้อมดับไฟแต่ข่าวลงหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ว่าไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และก็มาเสริมในส่วนของป่าพรุ  
บาเจาะในเชิงลึก มีอยู่ว่าในปัจจุบันที่นิคมมีการแย่งท่ี 10% ที่เหลือ ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งเราเอง
อยากประกาศรวมเป็นอ่าวมะนาว ซึ่งตอนหลังได้สั่งถอยแล้ว นาย ก. ครอบครองอยู่ นาย ข . ใช้อิทธิพลเข้าไปยึด
พ้ืนที่จะปลูก นาย ก.ปลูก ข.ก็เผา พอเจ้าหน้าที่เราเข้าไปช่วยดับไฟเขาก็ขู่ยิง ก็จะเป็นข่าวเหมือนกับไฟไหม้ป่าพรุ  
แล้วเราไม่ดูแลแต่ในเชิงลึกจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งของชุมชน ซึ่งอยากนําเรียนในบางพ้ืนที่ว่าให้หาข้อมูล 

/ เชิงลึก... 
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เชิงลึกในเรื่องของการเผาป่าเพ่ือชิงพ้ืนที่กัน แล้วรายงานทางสํานักสาขา ผมให้รายงานตรงมาเพ่ือที่จะได้สรุปนํา
เรียนผอ .สํานัก ได้เป็นข้อมูลไว้ว่า หากกรมฯ หรือหน่วยงานอื่นถามมาเราจะได้ตอบตามข้อมูลที่ชัดเจน เพราะ
บางครั้งไม่ใช่ความรับผิดชอบของอ งค์กร แต่ข่าวที่ขายได้อย่างบุกรุ กป่าฮาลาบาลา จะขายได้ตลอด เพราะมัน
ใหญ่พอเอาเข้าจริงๆไฟไหม้พรุโต๊ะแดง ไหม้ตรงไหน อย่างไหม้หลังสุดเกิดขึ้นจริงประมาณ 10 ไร่ ที่บริเวณหน่วย
กําปันของเฉลิมพระเกียติ หัวหน้าอุดมฯเข้าไปดับเมื่อวาน ก็คุยกันว่าถ้าไม่อยู่จริงๆจะให้ผมสั่ง อะไรก็สั่ง ปรากฏ
ว่า วันนี้ได้คุยกันแล้ว หัวหน้าอุดม ฯ ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต . กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 ไร่ ตรงนั้นจบ ก็ถือว่า
เราคุมเกม ส์ไว้ได้ จึงนําเรียนที่ประชุมว่า เรื่องของไฟป่าเป็นเรื่องสําคัญของพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสได้ให้
ความช่วยเหลือกับหน่วยงานเราเป็นอย่างมาก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน    พูดถึงจังหวัดนราธิวาส เดือนหน้าผมว่าจะทําหนังสือถึงกรมฯ เรื่อง  เร่งออกแบบรับเสด็จเดือน
กันยายน เพราะถ้าเราไม่ขอไปแต่เนิ่ นๆ เดี๋ยวจะวุ่นวายเหมือนปีที่ แล้ว พอเราไปดูงานหน่วยงานอื่นเข าจัด 
ยิ่งใหญ่มากใ นการรับเสด็จ ของเราก็ถือเป็นอันดับต้นๆ คือเราอยู่ซุ้มสุดท้าย พระเทพ ฯท่านเสด็จสุดท้ายท่าน  
ให้ความสนใจของเราเป็นอย่างมาก ท่านหยุดฟังทุกจุด แต่เงินเราได้มาอย่างทุลักทุเล กว่าจะได้มาตามเรื่องแล้ว
ตามเรื่องอีก  ผมต้องขึ้นไปตามเองไปขอเอง ขนาดเรามีแบบส่งไปแล้ว ปีนี้ ผมอยากให้ เปลี่ยนรูปแบบในการจัด
อาคารนิทรรศการอยากให้เน้นในเรื่องของจริง ของการทําฝายเล็กๆ แบบย่อส่วน และก็มีน้ําตกให้ดูเป็นธรรมชาติ 
เวลาท่านเสด็จหรือนักเรียนมาดูงานจะได้เห็นของจริง พ้ืนที่ที่ เรามีเราต้องขอเพ่ิม เราจะเอานิทรร ศการที่มีชีวิต  
มีการจําลองภู เขา มีน้ําตก และมีฝ ายต่าง ฯ ไม่ใช่ ส่วนประสานงาน โครงการพระราชดําริจัดการอย่างเดียว   
เราจะใหส้่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าไปจัดการด้วย อยากให้ทุกหน่วยงานน่าจะเอาอะไรไปโชว์ตรงนั้น แต่ละหน่วยงาน 
เขาลงทุนสูงมากลงทุนเป็นล้าน ของเราได้งบประมาณ 2 แสน เราทําไปประมาณ 3 แสนกว่า ที่เหลือส่วนประสานงาน
โครงการ พระราชดํา ริก็ควักเนื้อกันไป กรมป่าไม้เข าก็ทํางบ 2 แสน แต่ของเราจัดได้ดีกว่า สวยงาม ชัดเจน  
และน่าสนใจ ปีนี้เราน่าจะได้รางวัลถ้ามีงบประมาณเยอะ ผอ .วัชรินทฯว่าไง เขียนโครงการและให้ใครออกแบบ  
ไปเลยว่าจะเอาอะไรบ้าง ป้ายของเราก็ ยิ่งใหญ่เราก็จัดได้รางวัลทุกปี  ก็อยากให้ทุกส่วนร่วมกันมาจัดนิทรรศ การ
ตรงนี้ ส่วนควบคุมและ ปฏิบัติการไฟป่าก็อาจเอาอุปกรณ์ และความรู้เรื่องไฟ ป่ามาโชว์ด้วย เอาแบบครบวงจร  
ที่เรามี อย่างน้อยต้องของบประมาณให้ได้ 5 แสน เอาแบบจัดรวมไม่ได้เน้นเฉพาะพระราชดําริ อย่างเดียว  
ขอในนาม สํานักไปเลย ดูว่าเข าจะเอางบตรงไหนมาให้ เพราะว่าผมดูของกระทรวงต่างๆ  เขาจัดในภาพรวม  
เขาลงทุนล่วงหน้า ไปปลูกกล้วย ปลูกฟักทองล่วงหน้า 3-4 เดือน คุณคิดว่าต้องใช่งบเท่าไหร่ ก็ช่วยกันคิดแล้ว
เขียนโครงการว่าเราจะเอาแบบนี้ ผมอยากได้รูปแบบที่มีชีวิ ตจริงๆเหมือนกระทรวงอ่ืนๆ  ต้องเป็นคณะทํางาน 
เน้นแบบธรรมชาติ ทางเดินร่มๆ  เย็นๆ เอาใบไม้ใบหญ้ามาโรย เวลาพระองค์ท่านเดินมาประทับก็จะเย็น  
พระองค์ จะได้ประทับนานหน่อยแล้วเราก็มีพัดลมด้วย อย่างน้อยต้องของบประมาณให้ได้สัก 5 แสน  
เริ่มหลังสงกรานต์เลย 

 

/ นายณรงค์พล… 
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นายณรงค์พล  หมึกทอง  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 

                  พูดถึงเรื่องรับเสด็จผมลองไปแลกเปลี่ยนกับทางชลประทานที่เชียงใหม่ เวลารับเสด็จเขานึกถึงงาน
ไว้งานหนึ่ง คือเขาอยากให้พระองค์ท่านเสด็จงานวัด ที่นี้ก็มีท้ังหมด ยิงปืน ปาเป้า จัดแบบงานวัดชุดย่อลง ผลปรากฏว่า 
เป็นงานที่พระเทพ ฯท่านทรงโปรดและเสด็จทุกซุ้มทุกที่เป็นแบบนี้ พอปีนี้ท่านบอกให้ยุบจากท่ีโน้นย่อส่วน  
ลงมาหน่อยมาทําที่กรุงเทพฯ ก็เลยวกกลับมาท่ีของเรา เรามีพันธุ์ไม้ที่สําคัญซ่ึงเชื่อว่าท่านทรงสนพระทัย ที่พบ  
ในป่า ฮ าลา-บาลา 4 ปีที่ผมอยู่ที่นี้เราไม่เคยเอาออกมาโชว์ ซึ่งผมว่าพระเทพ ฯท่านทรงโปรดเรื่องของงาน
วิชาการเหล่านี้ ต้นไม้แปลกๆท่ีถูกบันทึกว่าพบใหม่ ในเขตป่าฮาลา-บาลา โดยเฉพาะโซนที่เราพบ ใน 4 จังหวัด
ของสํานัก ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่เราจะต้องนําเสนอ 

ประธาน    ในเดือนกันยายนนี้เราก็สามารถนําไปแสดงให้กับประชาชนที่มาเท่ียวได้รู้ว่าหน่วยงานของเรา  
ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่าทําอะไรบ้างเพราะเขาไม่รู้หร อก วันก่อนต้องขอขอบคุณหน่วยงานของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ของ ส่วนอนุรักษ์และ ป้องกัน ทรัพยากร สนธิกําลังจับการค้ าสัตว์ป่า  
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้าตลาดนัด เพราะผมเคยผ่านไปเข าเอาลูกนกมา
เต็มเลย ปรากฏเราจับไปประมาณ 130 ตัว ลูกนกเยอะมาก สวยๆ เห็นแล้วเสียดาย มีทั้งโพระดก ขม้ิน ขุนแผน 
บางบิน กาเหว่า เหยี่ยว 13 ตัว เยอะมาก นกราคาแพงๆ  ทั้งนั้นเอามาขายกัน เพราะเข ามาหายใจรดคอเราอยู่
ถ้าเราไม่จับเกิดการร้องเรียนเราตายแน่ ก็เลยใช้เจ้าหน้าที่เราไปจับวันอาทิตย์ จับเสร็จเราก็มาทําบันทึ กการ
จับกุมในสํานัก แต่ไม่เน้นกรงไปถึงก็คว้ากรง ตลาดคนแน่นมากไปจับกันกลางตลาด ส่วนมากเขาจะเดินหนี แต่ไม่
รู้ตอนนี้ยังขายอยู่หรือเปล่า  ก็มีสายสืบไปเดินปลอมตัวอยู่ ก็ขอขอบคุณพวกเราทั้ง 2 หน่วยด้วยที่ไปร่วมจับกุม 
เพราะมันเป็นการไม่เหมาะสมที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเข ามาขายอยู่หน้าบ้านถ้าเราไม่ดําเนินการ ก็ไม่ได้ ก็ได้รับการชื่น
ชมมา ส่วนมากนกพวกนี้ไม่มีใบอนุญาต ยังไงก็อยากให้ส่วน อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรไปตรวจด้วยไปสืบแถว
ตลาด สะเดา หาดใหญ่ มันมีตลาดนัดที่ไหนบ้างขอให้รายงานมา แล้วพวกเราทุกคนที่ไปเดินตลาดแถวไหนขอให้
รายงานมาแจ้งที่ ผอ.ประทักษ์ฯ จะได้วางแผนจับ มันจะได้ลดน้อยลงหน่อย เรื่อง  ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเยอ มาก 
ตลาดสะเดา ตลาดหาดใหญ่ใครอยู่แถวนั้นให้รายงานมา เอาเฉพาะที่อยู่ในบัญชี ที่อยู่นอกบัญชีเพาะเลี้ยงได้ก็ไม่
จับ จับแล้วให้ตรวจไข้หวัดนกด้วย ก่อนจะเอาเข้าสถานีเพาะเลี้ยง 

นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อํานวยการส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 

               แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

               เมื่อไม่ก่ีวันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดี ก็อยากจะเรียนถามว่ากรณีที่มันเกิดปัญหาที่ว่าเมื่อไม่ก่ีวัน 
ทราบว่าลงข่าวหนังสือพิมพ์สื่อต่างชาติ ตรงบริเวณสะเดาหรือนาทวี ปรากฏว่า  เป็นเรื่องช้างตกมัน ก็ได้กระทืบ
ควานช้างตายอีกคนเข้าไปโดนงวงจับเหวี่ยงสุดท้ายก็บาดเจ็บสาหัส ก็ตายเช่นกัน ปรากฏว่า  การแก้ไขปัญหาตรง
จุดนั้นก็ได้รับการตําหนิจากสื่อต่างชาติว่าทําไมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน ฯถึงยิงช้างตัวนั้นตาย ทําไมถึงไม่ใช้
ยาสลบ เจ้าหน้าที่จากสํานัก อนุรักษ์สัตว์ป่าก็เลยโทรมาสอบถามผม ในฐานะเพ่ือนด้วยกันก็ เลยได้พูดคุยกับทาง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอยู่ใกล้เคียงแถวนั้นก็ได้มีการอธิบายไปบ้างแล้ว

/ เหมือนกัน... 
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เหมือนกัน การแก้ไขปัญหาด่วนลักษณะนี้เราจะมีการแจ้งหน่วยงานไหน หรือจะมีส่วนงานไหนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที เพราะในที่ตรงนั้นเขาบอกว่าถ้ารอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงช้างก็ยังอาละวาดอยู่สุดท้ายก็เลยยิง 

ประธาน   เรื่องนกก็ขอให้พวกเราช่วยดูช่วยตรวจกันหน่อยเพราะจับมาลูกนกน่าสงสารมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะไป
เอามาได้ยังไง ประมาณ 130 ตัว นกพวกนี้พอตื่นคนเขาจะเหนื่อยและก็ช็อค ที่จบัมาได้มูลค่าไม่ต่ํากว่า 2 แสน 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานบางกรณี 

นายวัชรินท  นวลแก้ว  ผู้อํานวยการประสานงานโครงการพระราชดําริ 

           เรื่องงานส ารบรรณ  อยากจะขอความกรุ ณาเจ้าหน้าที่ที่ลงรับหนังสือค่อน ข้างจะอืดอาดและไม่ค่อยมี
น้ําใจ บางทีเรื่องด่วน เด็กไปรอวันนี้ พรุ่งนี้เย็นก็ยังไม่กลับมาเลย ซึ่ งบางที เราเร่งรัดมันเหนื่อยใจที่จะเร่ง ทํา
หนังสือพอไปตามก็หน้างอน  ผมก็เลยอยากจะฝากผอ .โสภาฯ  กรุณาหน่อยในเรื่องนี้  ดูแล้วถ้าเกิดไม่รักงานก็
เปลี่ยนคนบ้างก็ด ี

 

นางรัชนี  รัตนพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

           แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้าเป็นกรณีเรื่องเร่งด่วนขอให้ติดต่อได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

นางสาวโสภา   ชูชื่น  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ 

           ขอขอบคุณ ผอ .วัชรินทฯ ที่จริงแล้วถ้าจะเอ่ยชื่อก็ได้  ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ที่ ผอ.วัชรินทฯ พูดก็เข้าใจ  
มันเป็นเรื่องที่เป็นปกตขิองเจ้าหน้าที่ท่ีทํางานธุรการมานานแล้ว ก็พยายามปรับปรุง ก็ขอรับไปปรับปรุง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน    เน้นย้ า   เรื่องที่ 1 หน่วยงานภาคสนาม พิทักษ์ป่าผู้ช่วย หรือเจ้าหน้าที่คนไหนมีความประพฤติ  
ไม่ชอบมาพากล ตักเตือนแล้ว มีการรู้เห็นเป็นใจกั บการตัดไม้ทําลายป่า ผมก็ถือคนพวกนี้ไม่รักอาชีพ ไม่มี  
จิตวิญญาณ เช่น ไปเก็บเงินเค้าในการตัดไม้ยางพารา มีการรู้เห็นเป็นใจในเรื่องการตัดไม้  ไม่ต้องเสนอชื่อมา  
ฟังปากเปล่าออกคําสั่งเดียวนี้เลย เอามาอยู่ในสํานักงาน ถ้าน้อยหน่อยก็ไปอยู่อีกหน่วยจะได้เข็ดหลาบ และขอให้
หัวหน้าหน่วยดูแลให้ดี หน่วยพิทักษ์ต่างๆเรามีเป็น 10 เราไม่รู้หรอกว่าลูกน้องเป็นยังไงบ้าง ถ้าข่าวหนาหูหัวหน้า
ต้องไปดู และผมก็พยา ยามส่งผู้ช่วยบรรจุใหม่ไป น้องเขามีความ ตั้งใจอยากจะทําและน้องเขาก็ไม่กลัว เขามี
ความรู้เรื่องสัตว์ป่าเขาอยากไปทําเรื่องวิจัย ก็สามารถประสานงานกบัพวกสํานักวิจัยต่างๆ ดูแลน้องเข าด้วย ตอน
แรกว่าจะส่งไปตั้งนานแล้วแต่ว่าให้ทดลองงานในฝ่ายสัก 6 เดือนก่อน ดูแลในเรื่องท่ีอยู่ที่กินหน่อย 

/ เรื่องที่ ๒... 
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                      เรื่องท่ี 2  ช่วงสงกรานต์ขอให้หน่วยงานภาคสนามดูแลด้วย เป็นห่วงเรื่องการตัดไม้มาก
เพราะว่าไม้หลุมพอลักลอบตัดกันเยอะถ้าหัวหน้าหน่วยเห็นว่าคดีไหนเป็นเรื่องใหญ่ให้แจ้งมาทางไลน์ก็ได้ จะได้
รายงานไปทางกรมฯ ให้รองธีรภัทรฯ ท่านทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม  เวลา  12.15 น. 

 

                                                                                           

 


